



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองคลัง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เลขประจำตัวผู้สมัคร	หมายเหตุ
๑	นางสาวอมรรัตน์ ศักดิ์แก้ว	๐๐๑	
๒	นางสาวจินตนา กุลนุ้ย	๐๐๒	

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) หรือ ประเมินสมรรถนะ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบ

๑. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง การรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

๒. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจน แสดงคู่กันต่อคณะกรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการประเมิน

๓. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายชุดสุภาพ เรียบร้อย ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

๔. ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที หากผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๕. หากไม่มาเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายไพโรจน์ ดินแดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง